



จดหมายข่าว

# พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0817478385, 0808376075, 0614042390 www.rmu.ac.th

## จดหมายข่าวพระวารุณ ปีที่ 51 ฉบับที่ 6 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 4 มหาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทั้งนี้ได้มีการแสดงโชว์ต้อนรับของเจ้าภาพ การประกวดร้องเพลงของแต่ละมหาวิทยาลัย พร้อมมอบรางวัลและมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้ง 6 ประเภท ณ ห้องประชุมเจียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT11 ทีวีอีสาน)



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักงานอธิการบดี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีผู้อำนวยการกองและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมรับการประเมินฯ ในครั้งนี้





มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีไหว้ครู โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีหน่วยงานสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยฯ อาทิเช่น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด หน่วยงานภายนอก บริษัท ห้างร้านต่างๆ และทุนจากผู้บริหาร คณาจารย์ มีการมอบรางวัลผลประกวดพานไหว้ครูให้ผู้ที่ชนะเลิศในด้านต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดเตรียมและดำเนินการด้านต่างๆ จากนางรัตน์ฐาภัทร สีนเฮาว์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้วยทักษะวิศวกรสังคม โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่หมู่บ้านราชภัฏบ้านโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนางรัตน์ฐาภัทร สีนเฮาว์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายณรงค์ ชูรัฐรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปราชญ์ชาวบ้าน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งในช่วงเช้าได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรม 9 ปี ถนอมสายบุญ สหัสขันธ์ไดโนโรด และแบ่งนักศึกษาดำเนินกิจกรรมตามโครงการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ศึกษาข้อมูลสะพานเทพสุตา หาดสวนแก้ว กลุ่มที่ 2 ศึกษาข้อมูลวัดพุทธาวาส (พุทธสถานภูสิงห์) กลุ่มที่ 3 ศึกษาข้อมูลวัดสักกะวัน ภูคุ้มข้าว แหล่งขุดค้นพบไดโนเสาร์ และพิพิธภัณฑ์สิรินธร ส่วนวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม เพื่อนำเสนอข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นด้วยทักษะวิศวกรสังคม และมีการสรุปข้อมูลโครงการโดยทีมวิทยากรกระบวนการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

